

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.ศุภชัย	โกลวานิช	ประธาน
2. นายสถาพร	ศรีม่วง	รองประธาน
3. นางอติภา	เองตระกูล	รองประธาน
4. นายอาทร	จุลโบล	กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร	กรรมการ
6. นายจารุพัฒน์	ผลไพโร	กรรมการ
7. นายชาติ	เส้นขาว	กรรมการ
8. นายสรณ	โตทอง	กรรมการ
9. นายอรุณ	คงมั่น	กรรมการ
10. ดร.ธิติมาพันธ์	น้ำเงินพัฒน์	กรรมการ
11. รศ.ไพฑูริย์	สมัครกิจ	กรรมการ
12. นายกองค้การน้กศึษาภาคพิเศษ		กรรมการ
13. ผศ.ขวัญเดือน	ชวนประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ดร.มนวิภา	ประชัยคดี	ติดภารกิจ
2. นายวิจิตร	อภิชาติเกรียงไกร	ติดภารกิจ
3. นายพรพินิต	วงศ์จิโรจน์	ติดภารกิจ
4. แม่ชี ดร.ศันสนีย์	เสถียรสุด	ติดภารกิจ
5. เกส้ชกรหญิงปิยธิดา	พูนพัฒน์ปรีชา	ติดภารกิจ
6. นายกองค้การน้กศึษาภาคปกติ		ติดภารกิจ
7. ประธานคณะกรรมการองค้การน้กศึษาภาคปกติ		ติดภารกิจ
8. ประธานคณะกรรมการองค้การน้กศึษาภาค กศ.บป.		ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม  
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

### ระเบียบวาระที่ 1.1 การแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

#### สาระสำคัญโดยย่อ

ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้ง 3 ท่าน คือ คุณราชศักดิ์ สุเสวี และคุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ ในการขับร้องเพลงเพื่อต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

#### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 1.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมมวลชน “คนวัฒนธรรมไทย ใจรักแผ่นดิน”

#### สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมมวลชน “คนวัฒนธรรมไทย ใจรักแผ่นดิน” ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริเยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้สรุปรายรับ – รายจ่าย เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ

#### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559

#### สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย ณ สำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

#### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

##### สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ความคิดเห็น ของที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
3.2	ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหา กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา (โครงการการจัดแสดง คอนเสิร์ตการกุศล)	เห็นชอบ และมอบหมายให้นายอาทร จุลโบล จัดหาศิลปินนักร้อง นางอติภา เองตระกูล รับผิดชอบการจำหน่ายบัตร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3.3	ความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”	รับทราบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

##### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการสร้างกิจกรรมเพื่อหากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (โครงการการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล)

##### สาระสำคัญโดยย่อ

ประธาน กล่าวว่า วันที่ 7 เมษายน 2559 ในอดีตเมื่อ 149 ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่กรุงศรีอยุธยาแตก และหลังจากนั้นอีก 7 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงกู้เอกราชคืนกลับมาได้ และเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี พ.ศ.2559 เป็นปีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบรอบ 666 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เห็นประโยชน์ของการศึกษา โดยได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 และได้ทรงพระราชทานนามให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดว่าจะจัดทำกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดความดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาทุนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คุณราชศักดิ์ สุเสวี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้เกียรติได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานครั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 666 ปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ได้รับแจ้งจากนายอาทร จุลโบล ให้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือในการเตรียมการจัดงาน ซึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องมีการเตรียมการและวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ โดยในเบื้องต้นต้องมีการกำหนดวันจัดงานที่ชัดเจน อาจจะทำในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 โดยต้องกำหนดวันก่อน

เพื่อจะได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ อาทิเช่น ติดต่อประสานงานกับศิลปินที่จะมาร่วมงาน และการดำเนินการส่วนอื่น ๆ

คุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ กล่าวว่า สาเหตุที่มาร่วมงานวันนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายอาทร จุลโลบลว่าจะนำศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานนี้ และที่สำคัญได้ขอให้เชิญคุณราชศักดิ์ สุเสวี มาร่วมงานนี้ด้วย เนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการ สามารถที่จะประสานงานกับศิลปินหลาย ๆ ท่านได้ จึงได้ขอความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ และได้หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ถึงจุดมุ่งหมายในการจัดงานว่าเป็นในรูปแบบไหน เพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเตรียมการจัดงานต่อไป

ประธาน กล่าวว่า กำหนดการจัดงานครั้งนี้จะมีใช้เพียงแค่ 1 วัน ส่วนจุดมุ่งหมายของการจัดงานคือ 1. สนับสนุน ให้โอกาส และการส่งเสริม 2.การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกองทุนกับนักศึกษา ภายใต้อาจารย์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ส่วนสถานที่ในการจัดงาน คาดว่าอาจใช้อาคาร 100 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 500 คน อีกทั้งบริเวณด้านหน้าอาคารก็สามารถทำการจัดเลี้ยงได้ เพื่อให้อีกความรู้อย่างอื่น ๆ เชื่อมโยงกันได้ คาดว่ากิจกรรมอาจมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นคอนเสิร์ต หรืองาน ไลน์ แอนด์ ซาวน์ รูปแบบที่ 2 เป็นการจัดเลี้ยง

นายอาทร จุลโลบล กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทั้ง 2 คน ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ อีกทั้งต้องมีการหารือร่วมกันในหลาย ๆ เรื่อง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

ประธาน กล่าวว่า ขอมอบหมายให้นายสถาพร ศรีม่วง เป็นผู้จัดทำ (ร่าง) โครงการนี้ให้สำเร็จ ลุล่วง ร่วมกับนายอรุณ คงมั่น และนางอติภา เองตระกูล โดยขอให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 สัปดาห์ ขอให้ทั้ง 3 ท่านได้นัดหมายกันเพื่อจัดทำ (ร่าง) โครงการ

นางอติภา เองตระกูล กล่าวว่า ยินดีให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการต่อไป อีกทั้งขอเสนอคุณสมใจนึก เองตระกูล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพราะท่านเป็นผู้ที่ชอบร้องเพลง

นางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมงานและศิลปินที่จะมาร่วมงานนี้ ในการจัดงานจะมีคณะกรรมการดำเนินการในกิจกรรมนี้ ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอฝากในเรื่องของสถานที่ เนื่องจากเกรงจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน และไม่ควรถูกจัดงานตรงกับงานเทศกาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในการจัดงานขอให้มีการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองอยู่ มีเพลงสมัยอยุธยาให้ศิลปินได้ขับร้อง มีความอยุธยาที่ควรรำลึกถึง อีกทั้งควรจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มาเข้าชมให้มีอะไรที่เป็นอยุธยาแท้ ๆ สมัยอยุธยาที่ยังรุ่งเรืองอยู่ พอลงจะมีเพลงสมัยอยุธยาดั้งเดิมให้ศิลปินได้ขับร้อง มีอะไรที่เป็นอยุธยาที่จะรำลึกถึง

นายชาติ เส้นขาว กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ก็เหมือนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการจัดงานนี้ขอให้คณะกรรมการมองถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย อาจต้องมีคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการประสานงาน และการส่งเสริมในแต่ละด้าน และมีความเป็นห่วงเรื่องราคาของบัตร หากแพงเกินไป อาจจำหน่ายไม่ค่อยได้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหญ่ ขอให้วางแผนดำเนินการให้รอบคอบต่อไป

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพยายามในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่ทราบว่า จะสร้างความกังวลใจให้กับมหาวิทยาลัยหรือไม่ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อชุมชน ดังนั้นควรมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย แต่มองแต่ภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ในการศึกษาต้องอาศัย วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธาน กล่าวว่า ขอมอบหมายให้นายสถาพร ศรีม่วง จัดทำ (ร่าง) โครงการ โดยขอให้ เริ่มดำเนินการได้เลย

นายราชศักดิ์ สุเสวี กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็น ผู้ที่มีองค์ความรู้ในการทำงาน และมีประสบการณ์ในการทำงาน จึงเกิดความภาคภูมิใจ และมีแนวคิดว่าจะทำ อย่างไรเพื่อจรรโลงถึงความเป็นอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต และในการประชุมวันนี้ ขอรับฟังความคิดเห็น ของคณะกรรมการท่านอื่นด้วย

นายสถาพร ศรีม่วง กล่าวว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีแนวคิดในการทำงาน อีกทั้งความตั้งใจของคณะกรรมการทุกท่าน เชื่อว่างานครั้งนี้ต้องประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์

นายจรรุพัฒน์ ผลไพโร กล่าวว่าเป็นห่วงเรื่อง การกำหนดวันจัดงานที่ยังไม่ชัดเจน ขอให้ กำหนดวันและจัดทำ (ร่าง) โครงการ ส่วนในเรื่องของสถานที่ขอให้คุณราชศักดิ์ สุเสวี ได้ไปดูสถานที่จริง ณ อาคาร 100 ปี บึงพระราม และศาลากลางหลังเก่า เพื่อดูสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงานครั้งนี้ ส่วนกิจกรรมที่จะจัดเสริม อาทิเช่น อยุธยาเคยมีชื่อเสียงเรื่องเพลงกล่อมลูก คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ยังมีเวลา ให้วางแผน หลังจากได้วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานแล้ว ซึ่งโดยปกติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงปลายปีจะมีงานสำคัญอยู่หลายอย่าง เช่น งานลอยกระทง งานมรดกโลก ส่วนกิจกรรมนี้เห็นว่าควรจัด ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคม 2559

ประธาน กล่าวว่า ให้เวลาในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการประมาณ 1 สัปดาห์ และหลังจาก นั้นอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบหมายเพิ่มเติมให้ นายจรรุพัฒน์ ผลไพโร ช่วยในการจัดทำ (ร่าง) โครงการครั้งนี้ด้วย

#### **มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม**

เห็นชอบ และมอบหมายให้นายสถาพร ศรีม่วง นายอรุณ คงมั่น นางอติภา เองตระกูล และนายจรรุพัฒน์ ผลไพโร ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการ

### **ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา”**

#### **สาระสำคัญโดยย่อ**

ประธาน กล่าวว่า โครงการจัดทำหนังสือ “นิเวศสุนทรีย์ในวิถีอยุธยา” ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

#### **มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม**

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

#### สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการทำบุญขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาส ที่สมาคมฯ ก่อตั้งมา 30 ปี เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ล่วงลับ พร้อมกับทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 100 กอง ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งเรียนดีและประพฤติดี ในลักษณะทุนการศึกษา “พ่อ – แม่อุปถัมภ์” เป็นรายปีหรือต่อเนื่องจนนักศึกษาผู้นั้นจบหลักสูตร โดยขอเชิญเป็นเจ้าของทุน “พ่อ – แม่อุปถัมภ์” เป็นผู้มอบให้กับนักศึกษาในวันไหว้ครูประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือบริจาคตามศรัทธาสมทบตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นรายกรณี

#### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

อนุมัติงบประมาณจำนวน 3,000 บาท เพื่อบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

### ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

#### สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยาน – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

#### มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานสถานะการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค : 391-0-02822-5

ข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2559 – วันที่ 6 เมษายน 2559

วันที่	รายการ	ผู้รับเงิน	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
6 เม.ย.59	ยอดยกมา				398,959.33
	รวม	-	-	-	398,959.33
	ยอดคงเหลือ	(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)			398,959.33

2. รายงานสถานะการเงินของบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา (กองทุนเพื่อการศึกษา : 101-0-42570-6)

ข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2559 – วันที่ 6 เมษายน 2559

วันที่	รายการ	ผู้รับเงิน	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
6 เม.ย.59	ยอดยกมา				92,731.20
	รวม	-	-	-	92,731.20
	ยอดคงเหลือ	(เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์)			92,731.20

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น



(ผศ.ชวัญเดือน ชานประสิทธิ์)

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย



(ดร.ดุร้ายพิชัย โคมลวานิช)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม